

ปฏิทิน

จัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
พฤศจิกายน ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยงานประเมินผล จัดทำร่างตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดพร้อมจัดทำร่างรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อเตรียมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เสนอให้ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ พิจารณา
มกราคม ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยงานประเมินผลจัดประชุมหรือเจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัด คุณภาพความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ของกองวิศวกรรมการแพทย์ กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยงานประเมินผล ส่งสรุปผลการประชุมเสนอให้ผู้อำนวยการกองรับทราบ พร้อมแจ้ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กับหัวหน้ากลุ่มภายในกองวิศวกรรมการแพทย์ พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างหัวหน้ากลุ่ม กับ หัวหน้างานภายในกองวิศวกรรมการแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์ จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการตามผลการเจรจาส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวมและตรวจสอบ หน่วยงานภายในกองวิศวกรรมการแพทย์ ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
มีนาคม ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล ปรับแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้ง และส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ฉบับแก้ไข) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่งสำเนาคำสั่ง กองวิศวกรรมการแพทย์ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้รับทราบและดำเนินการต่อไป
๘ เมษายน ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยงานประเมิน จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ ๖ เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่งคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับสมบูรณ์) ให้ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ เห็นชอบ ส่งคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด รับทราบและดำเนินการต่อไป
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานภายในกองวิศวกรรมการแพทย์ จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ ๙ เดือน ให้กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยงานประเมินผล จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ ๙ เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานภายในกองวิศวกรรมการแพทย์ จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ ๑๒ เดือน ให้กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยงานประเมินผล จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ ๑๒ เดือน (เป็นเล่มเอกสาร) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร <p>หมายเหตุ : หากหน่วยงานใด จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รอบ ๑๒ เดือน ล่าช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับลดค่าคะแนนวันละ ๐.๐๑๐๐ คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด (นับเฉพาะวันทำการ)</p>
ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๙	<p>ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ให้หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานความสำเร็จของแต่ละตัวชี้วัดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ให้พร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินผลจากคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>หมายเหตุ : การตรวจเยี่ยม (Site Visit) ของคณะกรรมการประเมินผลฯ จะดำเนินการหลังจากหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะไม่ตรวจตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม โดยจะใช้ผลคะแนนตัวชี้วัดตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมิน</p>